

สคช.เร่งพัฒนาคนในอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่

พิมพ์



สคช.เร่งพัฒนาคนในอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ เตรียมพร้อมรองรับเศรษฐกิจอีอีซีหรือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หลังภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นอนาคตของ “อุตสาหกรรมไทย” จะขับเคลื่อนได้ต้องมี “อุตสาหกรรมแม่พิมพ์” สนับสนุนและเข้ามามีบทบาทในการ “ยกระดับ” การผลิตเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักสำคัญๆ ทั้งการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน เป็นต้น และเป็นอาชีพที่ติดอันดับความสำคัญ ที่รัฐบาลกำลังมุ่งให้ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเติบโตด้านการลงทุนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันปัญหาของภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณภาพทางด้านแม่พิมพ์ การจะพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของไทยให้มีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทยให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และที่สำคัญสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้การพัฒนาคนในสาขาอาชีพจึงเป็นหัวใจสำคัญ เนื่องจากต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งการปรับตัวก้าวทันเทคโนโลยียุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาคนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับเอเชียและระดับนานาชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการผลิตหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทางสถาบันฯ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงาน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในการผลิตแม่พิมพ์ รองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมอื่นๆ ในยุค 4.0 อีกด้วย

+++++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

โทร. 02 035 4900 ต่อ 7002